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รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลน ้าพุ 
สมัยสามญั สมัยแรก ครั งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2563 
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน ้าพุ 

เร่ิมประชุมเวลา 15.20 น. 

นายธรรมเนียม  ไทยเสน  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วม 
(เลขานุการสภาฯ)   ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ       
    สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้ ง ท่ี  1 ประจ้าปี  พ .ศ. 2563 วัน ศุกร์  ท่ี  7      
    กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต้าบลน้้าพุ ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 56 การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล จะต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จึงจะครบองค์ประชุม ผู้มาประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ครั้งนี้มีจ้านวน 10 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน คือ 
นายสายันต์ อติชาติ สมาชิกฯ หมู่ท่ี 2 และลากิจ 1 ท่าน คือ นายเชษฐชาย 
จันทบูรณ์ สมาชิกฯ หมู่ ท่ี 3 ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับ  

นายธรรมเนียม  ไทยเสน  ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เรื่องเปิดประชุมสภาองค์การ
(เลขานุการสภาฯ)  บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ้าป ีพ.ศ. 2563
    ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  ได้ประกาศเรียกประชุมสภา       
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 2563
    ครั้งท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ก้าหนดสมัยประชุมองค์การบริหาร
    ส่วนต้าบลน้้าพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 2563 ต้ังแต่วันท่ี 11 
    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มีก้าหนดไม่เกิน 15 วัน อาศัยอ้านาจ
    ตามความในมาตรา 54 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ 
    องค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6)      
    พ.ศ. 2552 และข้อ 16 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเพิ่มถึง      
    (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 จึงประกาศก้าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การ
    บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2563
    วันศุกร์ ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภา   
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดประชุม 
    สภาฯ ครับ 

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  เรียนสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และพนักงานทุกท่าน กระผมขอ
(ประธานสภาฯ)   เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2563



๒ 

 

    วันศุกร์ ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.20 น. ตามระเบียบวาระการ
    ประชุม มีอยู่ 5 วาระ กระผมก็เข้าระเบียบวาระท่ี1 ครับ  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั งที่ 1 ประจ้าปี   
พ.ศ. 2562   

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1   
(ประธานสภาฯ)   ประจ้าปี พ.ศ. 2562 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
    สภาฯ ขอเชิญครับ 

นายสุทีป  บุญคง   ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุทีป  บุญคง สมาชิกสภาฯ 
(ส. อบต. ม.6)   หมู่ ท่ี 6 ในฐานะสมาชิกสภาฯ ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีกับผู้บริหาร     
    เพื่อนสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จากการประชุมสภาฯ ของ       
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
    น้้าพุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์     
    ท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
    ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ    
    ปรากฏว่าข้อความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีการแก้ไข ขอบคุณมาก
    ครับ ท่านประธานสภาฯ 

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ท่ีได้รายงานต่อ
(ประธานสภาฯ)   ท่ีประชุมสภาฯ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบครับ ตามท่ีคณะกรรมการ    
    ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ไม่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติมใดๆ ท้ังส้ิน 
    ผมจะขอมติใน ท่ีประชุมครับ ใครรับรองรายงานการประชุมตามท่ี       
    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้เสนอมา ยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม    รับรอง  จ้านวน  9 เสียง  

    ไม่รับรอง จ้านวน  – เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอเข้าระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มี 4 เรื่อง 4.1 ก้าหนด   
(ประธานสภาฯ)   สมัยประชุมสามัญประจ้าปี พ.ศ. 2563 

   4.1 ก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปี พ.ศ. 2563 

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  เมื่อครั้งก่อน ก้าหนด 4 สมัย ครั้งนี้ขอใหเ้พื่อนสมาชิกเป็นผู้เสนอ จะเสนอ   
(ประธานสภาฯ)   กี่สมัย ไม่น้อยกว่า 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย ขอเชิญสมาชิกครับ ขอเชิญ
    นายเกรียงเดช ภู่เช่ียวชาญวิทย์ ครับ 



๓ 

 

นายเกรียงเดช  ภู่เช่ียวชาญวิทย ์ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ผมเกรียงเดช ภู่เช่ียวชาญวิทย์ สมาชิก   
(รองประธานสภาฯ)  หมู่ท่ี 2 ขอเสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปี พ.ศ. 2563 เสนอเพิ่ม  
    อีก 3 สมัย ขอบคุณครับ 

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
(ประธานสภาฯ)   อย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือตามท่ี      
    นายเกรียงเดช ภู่เช่ียวชาญวิทย์ เสนอนะครับ เป็น 3 สมัย ขอเชิญสมาชิก
    ได้ก้าหนดวันประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 , 3 และ 4 ขอเชิญครับ 

นายเกรียงเดช  ภู่เช่ียวชาญวิทย ์ ขออนุญาตครับ ท่านประธานสภาฯ ผมเกรียงเดช ภู่ เช่ียวชาญวิทย์         
(รองประธานสภาฯ)  สมาชิกหมู่ท่ี 2 ขอก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปี พ.ศ.2563 ดังนี้
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 5 – 19 มิถุนายน 2563  
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี 7 – 21 สิงหาคม 2563 
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 11 – 25 ธันวาคม 2563  
    ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอบคุณ คุณเกรียงเดช ภู่เช่ียวชาญวิทย์ ท่ีได้เสนอ มีท่านใดจะเสนอเป็น
(ประธานสภาฯ)    อย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มี ถือตามท่ีสมาชิกเสนอนะครับ ถือว่าสมัยสามัญ
    สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 5 – 19 มิถุนายน 2563 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ต้ังแต่
    วันท่ี 7 – 21 สิงหาคม 2563 สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 11 – 25
    ธันวาคม 2563 ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ ใครเห็นชอบตามท่ี      
    นายเกรียงเดช ภู่เช่ียวชาญวิทย์ เสนอ ผมขอมติในท่ีประชุม เรื่องก้าหนด
    สมัยประชุมเพิ่มอีก 3 สมัย ใครเห็นชอบตามท่ีเสนอ  ยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ้านวน  9 เสียง  

    ไม่เห็นชอบ จ้านวน  – เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  1 เสียง 

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอมติสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 , 3 และ 4 สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 5 – 19 
(ประธานสภาฯ)   มิถุนายน 2563 สมัยท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี 7 – 21 สิงหาคม 2563 สมัยท่ี 4
    ต้ังแต่วันท่ี 11 – 25 ธันวาคม 2563 ใครเห็นชอบตามท่ีสมาชิกเสนอ
    ยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ จ้านวน  9 เสียง  

    ไม่เห็นชอบ จ้านวน  – เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 

4.2 ก้าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 2564  

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอเข้าระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ก้าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2564 ขอเชิญคุณเกรียงเดช ภู่เช่ียวชาญวิทย์ ครับ 



๔ 

 

นายเกรียงเดช  ภู่เช่ียวชาญวิทย ์ ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาฯ ผมเกรียงเดช ภู่เช่ียวชาญวิทย์ สมาชิก    
(รองประธานสภาฯ)  หมู่ท่ี 2 ขอเสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 256๔
    ขอเสนอต้ังแต่วันท่ี ๕ – 1๙ กุมภาพันธ์ 256๔ ขอบคุณครับ 

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีถือตามท่ีสมาชิกได้ก้าหนด
(ประธานสภาฯ)   นะครับ สมัยสามัญ สมัยแรกประจ้าปี พ.ศ.256๔ ต้ังแต่วันท่ี 5 – 1๙ 
    กุมภาพันธ์  256๔ ขอมติใน ท่ีประชุมด้วยครับ ใครเห็นชอบตามท่ี        
    นายเกรียงเดช ภู่เช่ียวชาญวิทย์ เสนอ ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ จ้านวน  9 เสียง  

    ไม่เห็นชอบ จ้านวน  – เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  1 เสียง 

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ ถือว่าก้าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 256๔ ต้ังแต่ 
(ประธานสภาฯ) วันท่ี ๕ –1๙ กุมภาพันธ์ 2563 

4.3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต้าบลน ้าพุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอเข้าระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผล
(ประธานสภาฯ)   แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม 
     อ้านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการมีจ้านวน ๑๑ ท่าน สภาฯ
    ได้คัดเลือกคณะกรรมการฝ่ายสภาฯ จ้านวน ๓ ท่าน คือ นายสายันต์     
    อติชาติ , นายอภิชน จรูญพงษ์ และนายสุรศักด์ิ เพ็ชระ ไปท้าหน้าท่ี วันนี้
    ท่านนายกฯ ไม่สบาย จึงมอบหน้าท่ีให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้
    ช้ีแจง ขอเชิญท่านนายกฯในฐานะผู้เสนอญัตติ ขอเชิญครับ   

นายสนธยา  โปอินทร์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายสนธยา  โปอินทร์ นายก   
(นายก อบต.น้้าพุ)  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ซึ่ งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการติดตามและ       
    ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ซึ่งมีคณะกรรมการ
    ตามท่ีท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ทราบในเบื้องต้นแล้ว โดยเป็นไปตาม
    ขั้นตอนการรายงานผล ประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
    ได้จัดท้ารูปแบบการประเมินผลแผนพัฒนาฯ เสนอต่อผู้น้าท้องถิ่น ในวันนี้
    จะน้ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร  
    ส่วนต้าบลน้้าพุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานให้กับสภาท้องถิ่นแห่งนี้
    เพื่อจะได้พิจารณาต้ังข้อสังเกต หรือเสนอในเรื่องใดๆ เพื่อท่ีจะให้ผู้บริหาร
    ท้องถิ่น ได้น้าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    อกีครั้ง หากได้รับความเห็นชอบก็จะประกาศใช้ตามข้ันตอนการรายงานผล
    ในการรายงานผลจะประกอบด้วย สารบัญท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 46 หน้า
    ส่วนท่ี 1 เรื่องของบทน้า หน้า 2 - 11 ส่วนท่ี 2 เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา หน้า 12 - 16 ส่วนท่ี 3
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    การบันทึกข้อมูลแบบรายงาน หน้า 17 - 22 ส่วนท่ี 4 ผลการวัดคุณภาพ
    แผนพัฒนาฯ หน้า 23 - 31 ส่วนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล หน้า
    32 ส่วนท่ี 6 การสรุปรายงานผลและติดตามประเมินผล หน้า 33 - 46
    ผมขอเชิญตัวแทนของผู้บริหารได้เสนอรายละเอียด ขอบคุณครับ   

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปเพื่อให้สภาฯ ได้รับทราบครับ
(ประธานสภาฯ) 

นางสาวจันทนา  ปรางปราสาท  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ คณะผู้บริหาร     
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจันทนา ปรางปราสาท นักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน ขอรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 2. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหาร  
ส่วนต้าบลน้้าพุ 2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ มีดังนี้ ปัญหา 1) เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
ในการด้าเนินงานยังมี ไม่ เพียงพอต่อการด้าเนิ นงาน 2) หมู่บ้ านใน         
เขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขเป็นจ้านวนมาก             
3) ประชาชนมีความต้องการ ซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ้านวนมาก 
อุปสรรค 1) อ้านาจหน้าท่ีมีข้อจ้ากัด ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการได้ 2.2 
ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผน มีดังนี้ 1) ปัญหาการ
จัดท้าและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
น้้าพุ ยังมีโครงการ กิจกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และขาดการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัดหรือประเทศ 
2) องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ไม่สามารถบรรจุโครงการ กิจกรรม     
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ และครอบคลุมทุก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3) องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ยังไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ครบทุกโครงการและกิจกรรมท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ๔) อุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการด้าเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นท่ีได้ท้ังหมด 3. ข้อเสนอแนะเพื่อให้การด้าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้้าพุ มีระดับ และระดับความส้าเร็จท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีวางไว้ และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดจึงเสนอแนะ 
ดังนี้ ๓.1 การด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 1) การจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นควร
พิจารณางบประมาณ และค้านึงถึงฐานะทางการคลังในการพิจารณา
โครงการ กิจกรรมท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 3) ควรเร่งรัดให้มีการ 
ด้าเนินโครงการ กิจกรรมท่ีต้ังไว้ในงบประมาณรายจ่าย 4) องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้้าพุ ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านท่ีต้องด้าเนินการ 3.2 การบริการประชาชน ๑) ควรจัด
สถานท่ีให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ 2) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้  3 ) ควรพิจารณาจัดบริการ
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ประชาชนในเชิงรุกมากกว่านี้  หน้าภาคผนวกจะเป็นเรื่องการสรุปการใช้
จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณท่ีอนุมั ติในปี  
พ.ศ. 2562 งบประมาณท้ังส้ิน 32,360,900.00 บาท โอนเพิ่มจ้านวน 
1,441 ,972.00 บาท โอนลดจ้านวน 1 ,441 ,972.00 บาท ผูกพัน
จ้านวน 1,331,880.00 บาท เบิกจ่ายไปท้ังหมด 25,291,659.74 
บาท งบประมาณคงเหลือ 5,737,360.26 บาท ขอบคุณค่ะ  

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)   ถ้าไม่มี คณะกรรมการจะได้ท้ารายงานเสนอให้สภาฯ ได้รับทราบ ท้ังปัญหา 

และวิธีการแก้ไข เพื่อให้คณะผู้บริหารได้ปรับปรุงในครั้งต่อไป ตามท่ีคณะ
กรรมการฯ ได้รายงานต่อสภาฯ แห่งนี้ 

4.4 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง (ครั งที่ 2)  

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอเข้าระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
(ประธานสภาฯ)   (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2) ขอเชิญคณะ                  
    ผู้บริหาร ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบแผนต่อไป เพื่อจะได้  
    ไปพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลของเรา ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ  

นายสนธยา  โปอินทร์   ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผมสนธยา โปอินทร์ นายก  
(นายก อบต.น้้าพุ)  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
    2565) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล  
    น้้าพุ ซึ่งได้ด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้า  
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข    
    เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ได้แจ้งซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
ก้าหนดให้ใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) ซึ่งในวันนี้ได้ด้าเนินการเป็นรูปเล่ม ให้กับเพื่อนสมาชิกและผู้บริหาร
ท่ีได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มี ท้ังหมด 25 หน้า ส่วนท่ี 1 เป็นบทน้า 
ประกอบด้วย 1.เหตุผลและความจ้าเป็น หน้าท่ี 1 2.วัตถุประสงค์ของการ
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –พ.ศ. 2565) 
หน้าท่ี 1 3.ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - พ.ศ. 2565) ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 2 ส่วนท่ี 2 บัญชีสรุปโครงการ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมและ
เป ล่ียนแปลง  (ครั้ ง ท่ี  2) ตามแบ บ  (ผ .01) ห น้ า 4 - 6 ส่ วน ท่ี  3             
1.รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 
2565 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2) ตามแบบ (ผ.02) หน้า 7 - 18       
2.รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง(ครั้งท่ี 2) ตามแบบ (ผ.03) หน้า 19 - 
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23 เพื่อให้สภาท้องถิ่นแห่งนี้ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในโอกาสต่อไป
ครับ ขอบคุณครับ  

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(ประธานสภาฯ)   เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ    
    หรือมีข้อสงสัยอะไรจะซักถามผู้บริหาร ถ้าไม่มีผมขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

ใครเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหาร ได้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2) ใครเห็นชอบยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ จ้านวน  9 เสียง  

    ไม่เห็นชอบ จ้านวน  – เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ  

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอเข้าระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดไหมครับ ขอเชิญ     
(ประธานสภาฯ)   คุณสุทีป บุญคงครับ  

นายสุทีป  บุญคง   ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ผมสุทีป บุญคง สมาชิกหมู่ท่ี 6 ในฐานะ 
(ส. อบต. ม.6)   สมาชิกสภาฯ จากการด้าเนินงานมาก็เป็นระยะเวลาพอสมควร ปัญหาก็ยัง  
    แก้กันไม่จบไม่ส้ิน ท่ีชาวบ้านร้องขอมากับผมก็มี 2 - 3 ประเด็น ขอแจ้ง  
    ท่านประธานฯ ผ่านไปถึงผู้บริหาร ก่อนจะพูดถึงความเดือดร้อนตรงนั้น                             
    ผมจะวกกลับไปในส่วนของรายงานผลการติดตามและประเมินผล       
    แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
    ในส่วนของปัญหาขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ คือเรื่องของการ   
    ประชาสัมพันธ์ เรามีการประชาสัมพันธ์น้อย โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหอ 

กระจายข่าวของหมู่บ้าน ปัญหาเกิดขึ้นสรุปให้ท่ีประชุมฟัง เราไม่ได้มีหอ
กระจายข่าว แต่จากการสรุปบอกว่า จะประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ข้อบัญญัติในปีนี้ทางสภาฯ ก็อนุมัติไป
แล้ว อยากฝากท่านประธานฯ ผ่านไปถึงผู้บริหาร หากมีงบประมาณก็
ขอร้องให้ท่านช่วยรีบเร่งด้าเนินการให้กับหมู่บ้านด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์
กับทุกชุมชน ก็ขอฝากไว้นะครับ มาเข้าประเด็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
ผมจ้าได้ว่า ณ สภาฯ แห่งนี้ ผมเองก็เคยเสนอผ่านท่านประธานฯ ไปยัง
ผู้บริหารหลายครั้ง ปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไฟฟ้า 3 เฟส สายหน้า
บ้านเลขาฯ - หน้าโรงเรียนบ้านควนใหม่ ของหมู่ท่ี 6 ขอความกรุณาช่วย
ด้าเนินการให้ด้วย ทราบข่าวว่าเคยท้าหนังสือท้วงติงไปแล้ว ขอให้ท่านช่วย
กระตือรือร้นให้กับชาวบ้านด้วย ซึ่งบางหลังคาเรือนก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อ
ไฟตกก็ท้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย ยิ่งเข้าสู่ช่วงนี้ซึ่งเศรษฐกิจไม่ดีหากต้อง
มาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอีก จะท้าให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพิ่มขึ้น กระผมก็ขอ
ฝากไว้ด้วย อีกประเด็นก็เคยขอร้องไปหลายครั้ง แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ 
เมื่อก่อนทางผู้บริหารอ้างว่าการจัดเก็บขยะ มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  มี
เจ้าหน้าท่ีน้อย โดยเฉพาะหมู่ท่ี 6 ชุมชนบ้านห้วยหมาก ชาวบ้านบอกว่า 
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เราเสียภาษีเท่ากัน แต่เป็นลูกเมียน้อย พ่อไม่ค่อยเห็นความเดือดร้อน แม้จะ
เป็นชนบทแต่ขยะก็เยอะพอสมควร ยิ่งช่วงนี้ทางองค์การบริหารส่วนต้าบล
น้้าพุ ของเราได้จัดซื้อรถจัดเก็บขยะซึ่งมีประสิทธิภาพ ผมเช่ือเหลือเกินว่าถ้า
เปิดขยายเข้าไปให้กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนห้วยหมาก ทุกๆชุมชนท้ัง
ต้าบล ช่วยประสานน้าถังขยะไปวางให้ชาวบ้านด้วย และช่วยจัดเก็บ 
ชาวบ้านพร้อมท่ีจะจ่ายค่าบริการ ขอฝากท่านประธานฯ ไปถึงผู้บริหารด้วย 
อีกประเด็นเรื่องภัยแล้งผมเองก็เคยเสนอในท่ีประชุม ว่าให้ไปสร้างหัวก๊อก
ประปาทุกหมู่บ้าน ต่อท่อเตรียมพร้อมไว้ เพราะช่วงนี้ท้ังแล้งและร้อน หาก
อัคคีภัยเกิดขึ้น ถ้าเราไปสูบน้้าจากแหล่งน้้าสาธารณะไม่สามารถด้าเนินการ
ได้ทัน ถ้าเป็นไปได้ผมว่าลงทุนไม่เยอะ ผมกลัวเหลือเกินเพราะเกิดขึ้นทุกปี 
ผมก็เคยไปช่วยดับไฟท้ังร้อนท้ังมีควันไฟ โดยเฉพาะหมู่ 6 เกิดขึ้นเกือบทุกปี 
ปีนี้ยังไม่เกิด หากเราได้ด้าเนินการไว้ก็จะเป็นเรื่องท่ีดี และฝากไว้ด้วยกับ
การแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี และผมก็เคยคุยแล้วในท่ีประชุมสภาฯ 
ให้ช่วยรีบด้าเนินการให้ด้วย ปีนี้ผมสงสารเจ้าหน้าท่ี 2 ท่าน ท่ีไปช่วย
ด้าเนินการของหมู่ท่ี 6 ซึ่งเป็นผู้หญิงไปถามชาวบ้าน ชาวบ้านก็ตะคอกมา
ซึ่งผมก็โดน สงสารเจ้าหน้าท่ี ช่ือน้องอาทิตยา ไทยเสน อีกคนผมจ้าช่ือไม่ได้ 
หากผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ โดนเหมือนผมซึ่งอยู่ในพื้นท่ี ผมเข้าใจว่า
ท่านก็อยากท้างาน แต่หากไปเจอแบบนั้นจะรู้สึกอย่างไร ขอฝากไว้สัก 3 
เรื่อง ขอให้ช่วยชาวบ้านด้วยนะครับ ซึ่งความเดือดร้อนมีอยู่ 3 เรื่อง อีก
เรื่องคือเรื่องหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เผ่ือครั้งหน้าสรุปประเมินเราต้อง
ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เกิดขึ้น ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาฯ 

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอบคุณเพื่อนสมาชิกครับ มีท่านอื่นไหมครับ ขอเชิญคุณสาทร ไมถึง ครับ
(ประธานสภาฯ)  

นายสาทร  ไมถึง   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมสาทร ไมถึง สมาชิกหมู่ ท่ี 3     
(ส. อบต. ม.3)   ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ตลอดถึงเจ้าหน้าท่ี             

ท่ีเคารพรักทุกท่าน วันนี้ผมมีประเด็นท่ีจะสอบถาม และเชิญชวนท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ประเด็นแรกเป็นการทวงถาม ในเรื่องของไฟฟ้า
สาธารณะ สายน้้าพุ - ควรพรุพี ท่ีผ่านมาผมเคยแจ้งท่านประธานฯ ผ่านไป
ยังคณะผู้บริหาร ในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะของสายน้้าพุ - ควนพรุพี ระหว่าง
หมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี 2 น้้าพุ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักท่ีประชาชนใช้
กันเยอะ ตอนกลางคืนก็มีคนออกก้าลังกาย อาจเกิดอันตรายกับประชาชนท่ี
ใช้ในการสัญจรได้ เมื่อคืนก็เกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว ซึ่งท่านนายกฯ  
รับปากว่าได้ส่ังการแล้ว ต้ังแต่ปี 2562 ซึ่งขณะนี้ปี 2563 แล้ว ก็ยังไม่ได้
ด้าเนินการ จึงอยากจะทวงถามว่าโครงการดังกล่าวยังมีหรือไม่ ถ้ามีขอ
ความกรุณาหน่อย เพราะว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นท่ีชุมชน ไฟฟ้า ส่องสว่างมี
ระยะห่าง เรื่องต่อไปเป็นการขอความร่วมมือในเรื่องของการประชุมเวที
ประชาพิจารณ์ ร่างธรรมนูญต้าบลสุขภาพต้าบล ในวันพรุ่งนี้  ท่ีหมู่  3 
คณะกรรมการของธรรมนูญต้าบล จริงๆแล้วท่ีปรึกษาอันประกอบด้วย  
ท่านนายกฯ ท่านผู้ก้ากับฯ และท่าน ผอ.รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ซึ่ง
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เป็นท่ีปรึกษา และคณะกรรมการประกอบด้วย กระผมเองสาทร ไมถึง    
เป็นประธานฯ และนายเจริญศักด์ิ ไทยเกิด เป็นรองประธานฯ และท่าน
สมาชิกท่ีอยู่ในท่ีประชุมแห่งนี้ ประกอบไปด้วย ท่านอภิชน จรูญพงษ์    
ท่านด้ารงศักด์ิ เพชระ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ นอกจากนั้นก็เป็น 
ประชาชนจากพื้น ท่ี ต้าบลน้้าพุ  เพราะฉะนั้นผมถือโอกาสเรียนเชิญ
คณะกรรมการดังกล่าว เข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ เพื่อท้าเวทีประชา
พิจารณ์ เพื่อรองรับในการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ ธรรมนูญต้าบล 
ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีเราได้กล่าว ในเวทีระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค 
จนคณะกรรมการได้พิจารณาเล็งเห็นว่า อสม.ของต้าบลน้้าพุ สามารถท่ีจะ 
ชนะใจกรรมการประเมิน อสม.ดีเด่นระดับภาค ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ระดับชาติ 
ดังนั้นเราจึงจ้าเป็นจะต้องรีบเร่งด้าเนินการ ธรรมนูญสุขภาพต้าบล ให้แล้ว
เสร็จก่อนวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 เพราะฉะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือ 
เพราะส่วนนี้เป็นเครื่องมือส้าคัญท่ีจะต้องน้าไปเสนอในการจัดนิทรรศการ 
เพื่อรองรับการประเมิน พรุ่งนี้ก็ขอเรียนเชิญท่ีหมู่ ท่ี 3 เวลา 13.00 น. 
ประเด็น ต่อมา วัน ท่ี  18 กุมภาพันธ์  2563 ผมถือโอกาสเชิญชวน       
ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน     
ซึ่งคณะกรรมการการประเมิน อสม.ดีเด่นระดับชาติ จะลงมาพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 
บ้านนางสาวกานต์รวี ศิริทอง ซึ่งเป็น อสม.ดีเด่นระดับภาค และเข้าไปสู่  
อสม.ดีเด่นระดับชาติ ซึ่งเป็นคนแรกของอ้าเภอบ้านนาสาร ต้ังแต่มี  อสม. 
ซึ่งมีการประกวดทุกปี ปีท่ีผ่านมาเราเข้าไปถึงแค่ระดับเขต แต่ครั้งนี้เราเข้า
ไปถึงระดับชาติ หลักเกณฑ์และองค์ประกอบต่างๆ เป็นเรื่องท่ีส้าคัญ 
โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด ถนนหนทาง ร้านค้าต่างๆ คุ้มครอง
ผู้บริโภคต้องดูแลผู้บริโภคทุกอย่าง ตอนนี้ ส้าหรับตัว อสม.เอง ท่ีได้เข้า
ประกวด ประเมินแล้วว่าคนนี้สามารถท่ีจะด้าเนินการและท้างานได้เต็ม
รูปแบบ สามารถท่ีจะชนะการตัดสินของคณะกรรมการได้ แต่การประกวด 
อสม.ดีเด่นระดับชาติ มีองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพื้น ท่ี 
ส่ิงแวดล้อม จะมีผลต่อการประเมินท้ังหมด เพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนา 
ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้เชิญชวนจิตอาสาโดยเฉพาะ อสม.เดินเก็บขยะต้ังแต่
ถนนสาย 41 ถึงบ้านนางสาวกานต์รวี ศิริทอง เพราะฉะนั้นก็ขอความ
ร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องขยะบริเวณสองข้างทาง ซึ่งเป็นขยะในถัง แต่ส่ิงท่ีเป็นห่วงท่ีสุด คือขยะ
นอกถัง ซึ่งขณะนี้ข้างถนนมีขยะเยอะ ซึ่งได้พยายามเก็บไปแล้ว 1 รอบ   
แต่ก่อนถึงวันประกวด วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 ก็จะด้าเนินการเก็บขยะ
อีกครั้งเพื่อรองรับการประเมิน เพราะเรื่องนี้ก็มีส่วนส้าคัญในการประเมิน 
อสม.ระดับชาติ เพราะฉะนั้นขอเชิญชวนท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าท่ี ทุกท่าน เข้าร่วมในวัน ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 ต้ังแต่เวลา 
08.30 น. เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการประเมิน จะมาถึงเวลา 09.00 น. 
เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญ หลังจากวันนี้ไปหากท่านไม่ติดภารกิจ หากท่าน
พอจะช่วยอะไรได้  ก็ขอ เรียน เชิญ นะครับ  ขอเชิญ เข้าไป ดู  เข้ าไป
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สังเกตการณ์ ซึ่งทางพื้นท่ีก็ได้ด้าเนินการมาเป็นระยะเวลาครึ่งเดือนแล้ว   
ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีบ้าง อสม.จัดเจ้าหน้าท่ี อสม.ในพื้นท่ี อสม.ต่างพื้นท่ี ก็ระดม
ลงมาช่วย โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจากจังหวัด ลงมาช่วย ลงมา
ติดตามทุกวัน  เพื่อดูความคืบหน้าของการด้าเนินงาน เพื่อรองรับการ
ประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ ในครั้งนี้ หากเราชนะการประกวดก็ถือเป็น
ประวัติศาสตร์ของอ้าเภอบ้านนาสาร ท่ีเราจะได้  อสม.ดีเด่นระดับชาติ      
ท่ีผ่านมาเราก็ไม่เคยได้ เพราะฉะนั้นเป็นส่ิงท่ีหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ
ทีมงานชมรม อสม.อ้าเภอบ้านนาสาร ชมรม อสม.ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คาดหวังมากอยากจะให้อ้าเภอบ้านนาสารเรามี อสม.ดีเด่นระดับชาติขึ้นมา
สักครั้ง เพราะฉะนั้นต้องขอรบกวน และให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล    
ในเรื่องของส่ิงแวดล้อม ในเรื่องของขยะต่างๆ และอะไรท่ีพอช่วยได้ เพราะ
ส่ิงแวดล้อมต่างๆมีผลต่อคะแนนในการประเมิน วันพรุ่งนี้หากท่านไม่ติด
ภารกิจก็ขอเชิญชวน ส่ิงไหนท่ีท่านเข้าไปดูแล้วหากยังไม่สวยงาม หากเรา
ช่วยกันดู ช่วยกันตกแต่ง ก็สามารถท่ีจะลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็ขอเรียนเชิญทุก
ท่านครับ ผมเองก็มีประเด็นเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับ ท่ีได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ อสม . 
(ประธานสภาฯ)   ดีเด่นระดับชาติ มีท่านอื่นไหมครับ เชิญครับ  

นายกฤษฎา  อติชาติ    สวัสดีครับ ผมกฤษฎา อติชาติ ผมมีเรื่องอยู่ 3 ประเด็น ประเด็นแรก เรื่อง
(ส. อบต. ม.1)   นามะพร้าว ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่ีได้น้าส่ิงท่ีดีสู่ชุมชน 

ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะและนามะพร้าว ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับค้าชมจาก
ชาวบ้านซึ่งมีสถานท่ีออกก้าลังกาย และนามะพร้าวก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น 
น่าจะต่อยอดไปได้เรื่อยๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีต้องขอขอบคุณนะครับ ประเด็นท่ีสอง
ต้องขอความเห็นใจจากคณะผู้บริหาร เรื่องประปาของหมู่ท่ี 1 ต้ังแต่ผม
ด้าเนินการมา 10 กว่าปี ไปอบรมแล้วพร้อมกับท่านเลขาฯ เป็นระยะเวลา 
1 เดือน แต่การจัดการ การด้าเนินการงานประปาตอนนี้ ล้าบากมาก 
กระผมก็เกือบจะแย่แล้ว ด้าเนินการมาหลายวันมาก กระผมก็ขอให้ทาง
คณะผู้บริหาร ช่วยด้าเนินการด้วยครับ ซึ่งน้้าท่ีด้าเนินการเจาะไปแล้ว 2 
บ่อ ก็ยังมีกล่ิน มีปัญหาเรื่องความสะอาด เนื่องจากตัวกรองเสียหายใช้การ
ไม่ได้ ท่ีใช้อยู่เป็นแบบแท่งดินสอซึ่งมีตัวกรองอยู่ด้านบน แต่ถ้าเป็นแบบ 
แชมเปญ ตัวกรองจะอยู่ด้านล่าง และอายุการใช้งานก็เกือบ 10 ปีแล้ว 
สภาพก็เลยมีบางส่วนช้ารุด บริเวณข้อต่อต่างๆก็เริ่มเป็นสนิม เครื่องจักร
ต่างๆก็เริ่มมีปัญหา จ้านวนผู้ใช้น้้าก็เพิ่มขึ้น ตัวกรองก็พัง ทุกอย่างทรุดโทรม 
ก็ขอให้คณะผู้บริหาร ช่วยด้าเนินการให้ด้วยครับ ประเด็นต่อไปเรื่องซอย   
คูหลวง ท่านด้าเนินการก่อสร้างถนนแต่ไม่มีไหล่ทาง รถยนต์ 2 คันขับสวน
ทางกันไม่ได้ รถของผมตกขอบถนน ท่านลองขับไปดู ความหนาของถนนท่ี
ก่อสร้างประมาณ 15 เซนติเมตร บริเวณไหนท่านสามารถท้าไหล่ทางให้ได้ 
ก็ช่วยด้าเนินการให้หน่อย เพียงบางจุดไม่ต้องตลอดท้ังสายก็ได้ และขอให้
ด้าเนินการเรื่องไฟฟ้าให้ด้วยครับในถนนสายคูหลวง ซึ่งชาวบ้านก็ร้องเรียน
มา ผมไปสอบถามมาแล้วค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเรื่องไฟฟ้า ประมาณ 



๑๑ 

 

50,000 บาท รวมท้ังค่าเสาไฟและค่าด้าเนินการต่างๆ ก็เห็นใจชาวบ้าน
ช่วยด้าเนินการให้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ  

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นายธรรมเนียม  ไทยเสน  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
(เลขานุการสภาฯ)   กระผมธรรมเนียม ไทยเสน สมาชิกหมู่ท่ี 5 สวัสดีคณะผู้บริหาร และสมาชิก 

ทุกท่าน ผมมีประเด็นในเรื่องของถนนหมู่ท่ี 5 ถนนสายนาท่าได ก็ได้
สอบถามฝ่ายบริหารมาโดยตลอด ว่าติดขัดส่วนไหนถึงยังไม่ได้ด้าเนินการ 
รอแก้ไขอย่างไร ก็ขอให้ทางคณะผู้บริหารช่วยช้ีแจงด้วยครับ ซึ่งผมได้ข่าว
มาว่ามีปัญหาเรื่องล้าคลอง เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า ซึ่งผมได้สอบถามเป็นการ
ส่วนตัวหลายครั้ง ซึ่งชาวบ้านต้องเล่ียงเส้นทาง ไปใช้ถนนสายยางอุง หรือไม่
ก็ทางด้านถนนดอนสร้อยทอง จริงๆแล้วระยะทางแค่ 800 เมตร ผมก็ขอ
ฝากให้ฝ่ายบริหารช่วยติดตามดูแลให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ขอบคุณครับเลขานุการสภาฯ ขอเชิญคุณสุรศักดิ ์เพ็ชระครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายสุรศักดิ์  เพ็ชระ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ 
(ส. อบต. ม.4)    บนถนน ซึ่งช้ารุดอยู่หลายจุด มีหลอดไฟแต่ไม่มีแสงสว่าง ขอให้ฝ่ายบริหาร 
    ช่วยด้าเนินการให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  เชิญคุณสาทร ไมถึงครับ 
(ประธานสภาฯ)    

นายสาทร  ไมถึง   ขอบคุณครับ  ท่านประธานสภาฯ ผมมีประเด็น ท่ีจะสอบถามท่าน          
(ส. อบต. ม.3)   ประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร ในเรื่องของการก่อสร้าง ผมขับรถผ่าน
    เห็นเครื่องจักรต้ังอยู่บริเวณสามแยกของหมู่ท่ี 3 ไม่ทราบว่าท่านด้าเนินการ 

วางท่อระบายน้้าบริเวณสามแยกใช่หรือไม่ และอีกอย่างก็ต้องขอขอบคุณ 
ท่านนายกฯ ท่ีได้มอบอุปกรณ์ในการปรับพื้นท่ีในการประกวด อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ ในครั้งนี้ด้วยนะครับ และงบประมาณท่ีเราได้จากส่วนราชการ   
ก็ได้มาแค่ 100,000 บาท เพราะฉะนั้นเราต้องระดม และขอความ
ช่วยเหลือ ผมก็ระดมจากพี่น้อง อสม.อ้าเภอบ้านนาสาร ได้ประมาณ 
110,000 บาท โดยหลักเกณฑ์ของการประกวดในครั้งนี้ เน้นการใช้วัสดุ
ธรรมชาติ ต้องท้าโรงเรือน ตอนนี้ต้องใช้ไม้เกือบท้ังต้าบล และใช้ใบจากท่ี
ซื้อมาด้าเนินการอยู่ เพราะฉะนั้นหากพวกท่านมีใจท่ีจะช่วย มีศรัทธาท่ีจะ
ช่วยก็ขอเรียนเชิญนะครับ งบประมาณเราได้รับจากภาครัฐน้อยมาก ทุกปีมี
งบประมาณ 200,000 บาท ถึง 300,000 บาท แต่ปีนี้จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ได้ อสม.ดีเด่น ระดับภาคขึ้นสู่ระดับชาติ ถึง 6 สาขา เพราะฉะนั้น
งบประมาณต้องกระจาย ได้เพียง สาขาละ 100,000 บาท แต่งบประมาณ
ท่ีคาดการณ์ว่าจะต้องใช้ ประมาณสามแสนกว่าบาท เพราะฉะนั้นต้องระดม
ทุกอย่าง ส่ิงท่ีขอได้ก็ต้องขอ ส่ิงท่ีท้าได้ก็ต้องท้า นี่คือปัจจัยหนึ่งท่ีจะต้องขอ
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ความร่วมมือจากพี่น้องชาวต้าบลน้้าพุ เพราะการด้าเนินงานการประกวด 
อสม.ดีเด่น ในครั้งนี้ ไม่ได้ประกวดส่วนตัวแต่เป็นการประกวดเพื่อส่วนรวม 
เป็นของตัวแทนระดับภาค 14 จังหวัดภาคใต้ แต่โดยเฉพาะในพื้นท่ีต้อง
เป็นตัวหลักในการด้าเนินงาน ผมต้องหางบประมาณจากหลายๆส่วน ตอนนี้
ได้ประมาณสองแสนกว่าบาท ของ อสม.ได้ประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท    
ผมอนุมัติของชมรมอ้าเภอฯ ประมาณ 20,000 บาท และของชมรมต้าบล
ประมาณ 20,000 บาท และได้รับสมทบจากพี่น้อง อสม. คนละ 25 บาท 
แต่บางต้าบลอาจจะไม่เท่าเทียมกัน ก็ต้องขอขอบคุณและขอสอบถาม     
ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะท่อระบายน้้าของหมู่ ท่ี 3 ด้วย 
ขอบคุณมากครับ  

นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเพิ่มเติมนะครับ มีเรื่องขยะ เรื่องไฟฟ้า 
(ประธานสภาฯ)     เรื่องน้้าประปา เรื่องไฟส่องสว่างบนถนนสาธารณะ และเรื่องท่อ โดยเฉพาะ 

ท่อของหมู่ท่ี 4 ได้ด้าเนินการไปแล้วเมื่อวาน และบอกว่าของหมู่ท่ี 3 ต้อง
ติดประปาให้ด้วย ขอเชิญคณะผู้บริหาร ได้ช้ีแจงสมาชิกท่ีได้ซักถามในสภาฯ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ต้าบลของเรานะครับ ขอเชิญครับ 

นายสนธยา  โปอินทร์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การ
(นายก อบต.น้้าพุ)  บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ ซึ่งสมาชิกสภาฯ  
    ท้ัง 4 ท่าน ได้สอบถาม ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ผมขอช้ีแจง
    ผ่านสภาฯ แห่งนี้ เพื่อท่ีจะให้สมาชิกได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติหน้าท่ี
    ปัญหาแรกของ ท่านสุทีป บุญคง ซึ่งได้สอบถามมา 4 ประเด็นด้วยกัน เรื่อง 

แรกคือเรื่องหอกระจายข่าว ซึ่งหอกระจายข่าวนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้้าพุ ได้ด้าเนินการในเรื่องของงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี และส่วนอื่นๆ ซึ่งจะแก้ไขในเรื่องของการก่อสร้างท้ัง 6 
หมู่บ้าน ตามท่ีทางหมู่บ้านได้ร้องขอ ก็จะด้าเนินการไปตามความจ้าเป็น 
ตามงบประมาณ และสถานะของผู้รับผิดชอบ ซึ่งหอกระจายข่าวน่าจะเป็น
ความรับผิดชอบของกองช่าง โดยในตอนนี้มีงานท่ีต้องด้าเนินการเยอะมาก 
แต่เราก็ก้าลังจะด้าเนินการอยู่นะครับ เจ้าหน้าท่ีท้ัง 2 ท่านท่ีเข้าร่วมประชุม 
ช่วยบันทึกการประชุมถึงความต้องการของสมาชิก ซึ่งกระผมก็ได้เร่งรัดและ
ติดตามมาโดยตลอดไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ท้ังเรื่องไฟฟ้าไม่เพียงพอ รวมไปถึง 
ไฟฟ้าสาธารณะสายน้้าพุ  - ควนพรุพี  และสายอื่นๆท่ีเสนอมา ผมก็ให้
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบคือ    
นายภานุวัฒน์ บุญคง ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องของไฟฟ้าและประปา 
โดยให้ส้ารวจความต้องการท้ังหมดในพื้นท่ี และแจ้งมาทางฝ่ายบริหาร   
เพื่อผมจะได้ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการ ผมได้ส่ังให้ด้าเนินการไปหลาย
เดือนแล้ว ซึ่งผู้รับผิดชอบก็ได้ส่ังอุปกรณ์ เครื่องมือในการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ และส้ารวจในด้านต่างๆทุกพื้นท่ี แต่ก็อาจจะยังไม่ท่ัวถึงบ้าง ผมก็
จะส่ังการให้เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบด้าเนินการต่อไป ตอนนี้ทางสถานี
ต้ารวจภูธรท่าชี ก็ขอก้าลังมาผมก็ให ้นายภานุวัฒน์ บุญคง เข้าไปตรวจสอบ 
ระยะในการขยายเขตประปาในหมู่ท่ี 2 ซึ่งเราก็จะได้ประมาณการต่างๆให้ 
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เรื่องไฟฟ้าก็จะด้าเนินการ โดยให้เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการตามขั้นตอน ส้าหรับ
ปัญหาขยะในพื้นท่ีของชุมชนห้วยหมาก ตอนนี้ผมจะให้เจ้าหน้าท่ี ส้านักงาน
ปลัด หรือกองช่าง เสนอเรื่องนี้ให้เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการปฏิบัติ ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวท่านสุทีป บุญคง ก็ได้ร้องมาหลายครั้งแล้ว โดยจะให้ทางเจ้าหน้าท่ี
ส้ารวจและมีโครงการท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหา เรื่องภัยแล้งก็เช่นกัน ท่ีจะให้
ด้าเนินการต่อท่อประปาต่างๆ ผมก็ได้ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไป
ด้าเนินการและจัดท้าแผน โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และผู้ท่ีด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องประปา ทุกครั้งท่ีมีการ
ร้องขอผมก็จะมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ บางท่านก็จะด้าเนินการ
ทันทีด้วยความกระตือรือร้น บางท่านก็อาจจะไม่ด้าเนินการในทันทีทันใด 
ในบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณ ส้าหรับปัญหาท่ีท่านสาทร  
ไมถึง ได้สอบถามเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ เรื่องของธรรมนูญหมู่บ้าน ถ้ากระผม
มีเวลาก็จะเข้าร่วมด้วย แต่ส้าหรับวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผมติด
ประชุม ส้าหรับส่ิงท่ีทางหมู่บ้านขอมาหากช่วยได้กระผมก็จะเข้าไปช่วย 
ส้าหรับเรื่องของการก่อสร้างท่อระบายน้้าของหมู่ท่ี 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด้าเนินการ ซึ่งผู้รับเหมาได้ท้าสัญญาแล้ว ส่วนประเด็นของท่านกฤษฎา 
อติชาติ ปัญหาประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 1 ซึ่งเป็นเรื่องท่ีส้าคัญและยุ่งยากมาก 
เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆอาจจะช้ารุดไปตามกาลเวลา ซึ่งน้้าจะมีกล่ิน น้้าขุ่น 
กระผมก็รับทราบมาโดยตลอด และได้ให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้้าพุ เข้าไปช่วยด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือท่านรองศักดา 
ไทยเกิด นายภานุวัฒน์ บุญคง นายจรุงศักด์ิ น่วมเพ็ชร์ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีต้อง
แก้ไขแบบถาวร แต่ขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ส่วนการแก้ไข
ปัญหาแบบถาวร ผมจะด้าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาประปา
หมู่ท่ี 1 ส่วนเรื่องของถนนซอยคูหลวงซึ่งไม่มีไหล่ทาง หากจะเพิ่มไหล่ทาง 
ก็ต้องขอรับบริจาคพื้นท่ีของชาวบ้านเนื่องจากพื้นท่ีมีระยะจ้ากัด ส่วนเรื่อง
ของนายธรรมเนียม ไทยเสน เกี่ยวกับถนนสายนาท่า ได ซึ่ งผมก็ได้
ด้าเนินการท้าโครงการไปหลายครั้ง เป็นการขุดลอกในพื้นท่ีของหมู่ท่ี 2 
ระหว่างหมู่ท่ี 2 กับหมู่ท่ี 5 เป็นโครงการท่ีต้องขุดลอกด้วย โดยต้องน้า
ทรายบางส่วนถมลงไปในพื้นท่ีของล้าคลอง โดยต้องขออนุญาตจากกรม  
เจ้าท่า ได้ท้าหนังสือส่งไปยังกรมเจ้าท่า ทางกรมเจ้าท่าแจ้งมาว่ามีขั้นตอน
ในการด้าเนินการเยอะ แต่หากได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
เราก็สามารถด้าเนินการได้เลยเนื่องจากมีงบประมาณอยู่แล้ว ก็ขอแจ้งให้
ทราบในเบื้องต้นครับ ส้าหรับการแก้ปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้้าพุ  ก็ได้ด้าเนินการโดยด่วน 2 โครงการ คือการท้าฝายน้้าล้น 
จ้านวน 9 จุด ในพื้นท่ีของคลองฉวาง จ้านวน 4 จุด ในหมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 2 หมู่
ท่ี 5 และหมู่ท่ี 1 ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นอย่างดี ซึ่งปีนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าปีท่ีผ่านๆมา เนื่องจากเรา
ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า และอีกพื้นท่ีคือพื้นท่ีของหมู่ท่ี 6 โดยได้รับความ
ร่วมมือจากตัวแทนประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุได้                        
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